

PHÒNG VẤN NGÀY ĐHCC

Người Tò Mò

Trong phần ăn trưa ngày Đại Hội Công Chánh, có phần phỏng vấn chớp nhoáng về cảm tưởng tham dự, và góp ý xây dựng cho các kỳ Đại Hội Công Chánh kế tiếp.

AH Lê Trường Khánh, Denver

“Rất vui mừng gặp lại các bạn cũ, những người có kinh nghiệm làm việc của thời xưa ở Việt Nam mà nay qua đây, làm việc bên Hoa Kỳ trong khung cảnh khác, mà vẫn còn nhớ đến những người bạn xưa, đó là điều tôi rất cảm kích.”

Trả lời câu hỏi góp ý xây dựng cho các Đại Hội AHCC trong tương lai, AH Lê Trường Khánh đề nghị:

“Vấn đề thông tin rất cần thiết, vì nhiều AH khác không được biết Đại Hội này thành công vui vẻ như thế này. Nếu họ được thông tin đầy đủ, tôi tin tưởng rằng các ĐH sắp tới sẽ có đông người tham dự hơn.”

Về vấn đề chương trình ĐH năm nay, AH nói:

“Tôi nhận thấy làm như thế này là đầy đủ. Kéo dài hơn sợ rằng không có thì giờ để tham dự hết.”

Và một đề nghị chót, ông nói:

“Gia đình AHCC đông đảo vui vẻ như thế này, đây là một dịp gặp mặt tốt đẹp để chúng ta liên kết làm xui gia với nhau.”

AH Lê Mậu Đáo, Florida

AH Lê Mậu Đáo cho biết ông tham gia rất nhiều sinh hoạt của AHCC, và đây không phải là lần đầu tiên ông tham dự ĐHCC. Ông thấy tinh thần của ngày ĐH hôm nay “rất vui, tuy chưa được trọn vẹn như ý của anh em muốn, nhưng với tuổi già xôn

xôn cỡ tụi tôi, ở hoàn cảnh bây giờ, gặp nhau khó quá. Do đó, về một lần mà gặp cả hàng trăm người thì rất là thuận tiện.”

Thêm vào đó, “được gặp lại các người bạn cùng lớp, cùng tỉnh, những người bạn nối khố, toi-moi, đã mấy chục năm kỷ niệm, hoặc những người làm cùng ngành, đó là một điều quý hoá.”

Trong phần đóng góp đề nghị cho các ĐH tương lai, “Tôi đã từng đề nghị làm sao tổ chức ĐHCC có sự đóng góp và tham gia của các AH trẻ tuổi, khoảng 30-40 tuổi, thì hy vọng mới chuyển được. Nếu không sửa soạn chuyển được, chừng 10 hay 15 năm nữa, lớp AH chúng tôi về hưu, khó có người sẵn sàng để chuyển được cho họ.”

AH Đỗ Thế Thường, TB Tổ Chức

Ông cho biết ĐHCC được tổ chức vì đã hơn mười năm nay anh em xa cách, chưa họp mặt đông đủ một lần.

“Nên có kế hoạch, có chương trình thu hút giới trẻ để họ tham gia và chủ động trong các Đại Hội sẽ tổ chức trong tương lai.”

Các đàn anh đi trước sẽ trở thành “cố vấn và sẽ chia sẻ các kinh nghiệm của người đi trước. Theo truyền thống thì tre già măng mọc, và các đàn anh có bổn phận phải duy trì truyền thống này.”

Ông cũng nêu kinh nghiệm mất gốc của các sắc dân Á Châu, chẳng hạn như Nhật Bản, đã không duy trì đúng mức truyền thống văn hóa của họ. Học từ kinh nghiệm đó, “chúng ta không thể nào dấn chân vào bước

đi đó để đánh mất truyền thống văn hóa Việt Nam.”

AH Phạm Hữu Vĩnh, Canada

“Chuyện gặp được nhau là quý nhất. Gặp nhau là nhớ chuyện vui, gặp nhau không phải là nhớ chuyện buồn.

Tổ chức dở? Không cần biết.

Đề tài không hay? Không quan trọng.

Gặp nhau ơ...ơ... mừng quá! Mạnh khoẻ không? Mấy con, mấy cháu rồi?”

Ông lại nói thêm: “Đến đây chỉ có cái tình với nhau. Ngoài cái tình ra, không cần biết cái gì nữa. Không có chuyện rắc rối gì mà không giải quyết được bằng tình thương. Mà tình thương đến từ tâm hòa nhã với nhau.”

Ông rất vui mừng tham dự ngày ĐHCC và nhận thấy tinh thần cảm thông của ĐH rất đáng được ghi nhận và đề cao.

AH Nguyễn Văn Tý và Bùi Duy Tu, Nam Cali

“ĐHCC tổ chức gặp mặt nhau hôm nay rất là vui. Mà nếu rút ngắn được thời gian tổ chức, chẳng hạn 2 năm một lần, để ai nấy đều biết trước và chuẩn bị tham dự, thì sẽ hay hơn nhiều lắm.”

Trong phần đóng góp đề nghị cho các ĐH tương lai, cả hai AH đề nghị giao cho giới trẻ lo, vì ở tuổi “xế chiều của chúng tôi, gặp lại bạn bè là quý rồi. Mừng được gặp lại nhau. Tình bạn là điều quý giá nhất đối với chúng tôi.”

“Vì nước biển nên mọi nhà cũng bị ảnh hưởng lây, nhưng nay qua đến đây, gia đình, bạn bè vẫn còn đầy đủ, coi như chẳng mất mát gì. Thế nên, đối với chúng tôi, ân tình bằng hữu là điều quý giá vô cùng. Gặp nhau đây, quá mừng, không còn gì để phàn nàn nữa.”